

Đôi sách chống thiệt hại từ gió, nước 1



Mưa lớn tập trung - Bão

Mưa lớn tập trung (gerira) là trận mưa rất to trên khu vực nhất định trong một thời gian ngắn, nên ở những vùng đô thị có đường lộ đã được tráng nhựa, thường xảy ra thiệt hại nước sông dâng cao đột ngột, nước ngập đường phố, nước xâm lấn vào nhà ở. Còn bão thì thường gây ra thiệt hại mưa lớn, nước lụt, gió quạt, làm cho nước sông tràn bờ, đôi sạt lở đe dọa đến tính mạng và đời sống của người dân.



Ngập nước thoát từ nước mưa (nước trong)

Vì mưa lớn, nên lượng nước mưa rơi xuống không chảy được hết ra sông, tràn ra từ cống rãnh, ống thoát nước, đường ống nước thải, làm ngập đường lộ, mặt đất và nhà cửa, đây gọi là “Ngập nước thoát từ nước mưa (nước trong)”.



Phải luôn tâm niệm: sơ tán sớm, sơ tán an toàn!

Khi có bão và mưa lớn tập trung, gió mạnh và mưa dữ dội đến nên được dự đoán sẽ gây ra nhiều thiệt hại như nhà cửa ngập nước, sông tràn, đất sạt lở. Phải kiểm tra trước các địa điểm nguy hiểm như “Khu vực dự đoán có lũ lụt”, “Khu vực (đặc biệt) cảnh giác có sạt lở”, và phải biết trước những cách đối phó khi nguy hiểm đến gần, như là hành động sơ tán sớm.

Thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất

Trong trường hợp có bão đến, hoặc mưa lũ đột ngột, hãy thu thập thông tin chính xác về dự báo đường đi của bão và dự đoán về thiệt hại qua ti vi, đài radio, internet... Ngoài ra, cũng nên chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết cho việc sơ tán để có thể đối phó ngay.



Sơ tán trước khi nước ngập

Khi có mưa lớn và mưa kéo dài liên tục ở khu vực đầu nguồn sông gần nhà và khu vực chúng ta đang ở thì phải thật chú ý. Đặc biệt, những người mất nhiều thời gian khi sơ tán, ví dụ như người cao tuổi và người tàn tật thì việc di sơ tán sớm là điều rất quan trọng.



Sơ tán trước khi trời tối

Khi được dự báo sẽ có mưa lớn, hãy đi sơ tán trong lúc trời còn sáng. Cho dù là ban ngày nhưng ở những đoạn đường bị ngập nước, chúng ta sẽ không biết được độ sâu của nước ngập, và có khi nắp ống cống cũng như nắp rãnh cống bị bật ra gây nguy hiểm. Sử dụng đèn, hoặc gậy, thanh gỗ để vừa kiểm tra vừa đi cho an toàn.



Thông tin sơ tán được phát lệnh do thiên tai (Từ cục Khí tượng và t/p Yamato)

Việc phán đoán thời điểm nào để bắt đầu sơ tán là một điều vô cùng quan trọng. Khi được dự đoán sẽ phát sinh thiệt hại từ gió, nước, tùy tình hình mà thông tin sơ tán thích ứng với các mức độ cảnh giác dưới đây sẽ được phát lệnh. Hãy chú ý đến những thông tin sơ tán này để hành động bảo vệ tính mạng của mình.

Đặc biệt, những người phải mất thời gian khi sơ tán (người cao tuổi, người tàn tật, phụ nữ mang thai, gia đình có con nhỏ), hãy dành thời gian thoải mái để sơ tán.

Trường hợp được dự đoán sẽ nguy hiểm thì không cần chờ thông tin sơ tán, mà chúng ta tự phán đoán và quyết định sơ tán luôn!

